



ITALTHAI  
ENGINEERING

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัท อิตาลีไทยวิศวกรรม จำกัด

## หลักการ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้รับเหมางานวิศวกรรมและก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ชั้นนำในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) บริษัทอิตาลีไทยวิศวกรรม จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจเพื่อบรรลุผลงานที่เสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนร่วม (Interested Parties) ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพครบถ้วน สามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาตามข้อตกลงและความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การทำงานที่มีอาชีพนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสุขอนามัยสมบูรณ์ พร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่การทำงานที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ พร้อมการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง บริษัท ฯ ตระหนักดีว่าทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำงานและการอยู่ร่วมกัน โดยบริษัท ฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม โดยมุ่งพัฒนาการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

## ขอบเขต

นโยบายนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อิตาลีไทยวิศวกรรม จำกัด และใช้สำหรับกรรมการ และพนักงานทุกคน ซึ่งหมายรวมถึง พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวด้วย และนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ลูกค้าและผู้มีส่วนร่วม ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

## นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

### 1. การกำกับดูแลองค์กร

บริษัท ฯ ได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

### 2. สิทธิมนุษยชน

จัดการให้มีการประเมินความเสี่ยงและสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องสิทธิมนุษยชน กำหนดช่องทางการร้องเรียน จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ คณะจัดซื้อจัดจ้าง และคณะบุคคลเพื่อดูแลเพื่อดูแลกิจกรรม ต่าง ๆ

### 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัท ฯ ได้กำหนดระเบียบและข้อบังคับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การจ้างงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เปิดรับความหลากหลาย ยอมรับและให้คุณค่า ในความแตกต่างของคน ไม่เลือกปฏิบัติและห้ามการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครงานบนพื้นฐานของอายุ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ชาติพันธุ์ เพศ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ ประเทศที่มา สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ ตลอดจนสถานภาพการสมรส และจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรี และความเคารพต่อชีวิตส่วนตัว ให้การสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การจัดการใช้แรงงานบังคับหรือไม่สมัครใจ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก

### 4. สิ่งแวดล้อม

บริษัท ฯ ได้ดูแลควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่เสมอ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้น้อยลง ทั้งในด้าน ดิน น้ำและอากาศ

### 5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ฯ ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มีการผูกขาดทางการค้า เคารพสิทธิทางปัญญา ฯลฯ

### 6. ผู้บริโภค

บริษัท ฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและจริงใจ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ



นายสกล เหล่าสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร

บริษัท อิตาลีไทยวิศวกรรม จำกัด